



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
2 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-เสนอข่าว ภก.ภักดี โพธิศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.วัตถุอันตราย กล่าวถึงการประชุมคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. ว่า การประชุมดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมาย อยากรู้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายให้รอบคอบ โดยปลัด ก.เกษตรฯ ได้ไปเตรียมการเบนตามกำหนดแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา เนื่องจากการยกเลิกสารทั้ง 3 ตัวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก ทำให้รัฐต้องใช้เงินจำนวนมากในการแก้ปัญหาทั้งระบบ จึงเสนอที่ประชุมขอใช้มาตรการจำกัดการใช้ทั้ง 3 สาร ขอลดระยะเวลาจำกัดการใช้จากเดิม 2 ปี เป็น 1 ปี ประธานได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการส่วนใหญ่เสนอให้ออกประกาศโดยปรับพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แต่ให้ขยายเวลายกเลิกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรไปเร่งรัดการเตรียมความพร้อมเรื่องสารทดแทน และมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส่วนไกลโฟเซต ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สมควรประกาศเป็นชนิดที่ 4 และขอให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ไปก่อน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และนำมารายงานคณะกรรมการฯ ทุก 3 เดือน โดยข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา โดย EPA จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 2A คือยังไม่มีความชัดเจนว่าก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ และสหรัฐอเมริกายังคงอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งช่วงทำการประชุม ฝ่ายเลขาฯ ได้พิมพ์ร่างมติให้ที่ประชุมพิจารณา มีการปรับแก้จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง ประธานได้สอบถามและกรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วย บางคนแย้งว่าไม่เห็นด้วยที่จะแบนภายใน 6 เดือน เนื่องจากเห็นว่าควรให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน และมีกรรมการบางคนขอตั้งเป็นข้อสังเกต ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองมติด้วย

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ก.อุตสาหกรรมขอยื่นยันมติการประชุมคกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ 27 พ.ย. 2562 เป็นมติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย เนื่องจากได้ตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวน้ำ

-เสนอข่าว พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร เห็นสุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด จึงมีนโยบายต้องเลิกใช้ 3 สารเคมี การที่คกก.วัตถุอันตรายมีมติยังไม่แบนก็เป็นอำนาจของกรรมการฯ หลังจากนั้นนายอนุทินจะเดินหน้าเพื่อรักษาป้องกันสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเหล่านี้ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันนี้ (2 ธ.ค.) ตนและเครือข่าย 686 องค์กร จะประชุมร่วมกันที่มูลนิธิชีววิถี เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกรณีคกก.วัตถุอันตรายยืดเวลาการแบนสารเคมีอันตราย และหลังจากประชุมเสร็จจะแถลงจุดยืนของเครือข่าย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายประกอบ วิวิจิจินดา อธิบดีกรมโรงงาน ในฐานะเลขาฯ คกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายกำลังร่างประกาศเกี่ยวกับ 3 สารเคมีตามผลการประชุมของคกก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย. โดยประกาศให้เลื่อนแบนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซตให้จำกัดการใช้ ซึ่งมีมติเป็นไปตามกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรา 12 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงประเด็นจะสามารถล้างมติเดิมที่ประชุมกันก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ ว่า คกก.ชุดใหม่มีสิทธิที่จะมีมติได้เพื่อที่จะลงประกาศให้ถูกต้อง แม้ว่ามติของคกก.ชุดเก่าจะระบุชัดเจนให้มีผลในวันที่ 1 ธ.ค. แต่ยังไม่ส่งผลในทางกฎหมาย เพราะยังไม่ถึง 1 ธ.ค. ทั้งนี้ คกก.สามารถเปลี่ยนมติได้ และหากมีข้อสงสัยสามารถส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ความไม่ชัดเจนในกระบวนการตัดสินใจในการแบนหรือไม่แบนสารเคมี 3 ชนิด และการขาดการเตรียมการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและเกษตรกร ซึ่งจะซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ผู้ผลิตที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้สารเคมี และประชาชนไม่มีหลักประกันในเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิต การตัดสินใจควรอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และยึดถือประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด</p> <p>ฝ่ายสนับสนุนให้แบน สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิชีววิถี โพสต์ข้อความว่า การล้มมติแบนไกลโฟเซต และเลื่อนการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส เป็นการจับมือรวมพลังกันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ เครือข่ายสมาคมสารพิษ และกลุ่มสนับสนุนอื่นๆ โดยมี CropLife ซึ่งเป็นองค์กรของบริษัทผลิตและค้าสารพิษที่มีอิทธิพลอย่างสูงในการกำหนดนโยบายการเกษตรของประเทศต่างๆ ทั่วโลก อยู่เบื้องหลัง</p> <p>-นายจักรกฤต บรรเจิดกิจ รองนายกสมาคมชาวนาจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงมติคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 27 พ.ย. ว่า ส่วนตัวเห็นว่าเป็นมติที่ไม่ถูกต้อง และยังไม่เป็นเอกฉันท์</p>	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ หน้าบทวิเคราะห์</p> <p>-เสนอบทความ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงมติการแบน 3 สารเคมีที่มีความเห็นแย้งว่าอาจไม่มีผลบังคับใช้ ว่าได้สอบถามนักกฎหมายแล้วยืนยันมีผล และก่อนลงมติได้ให้กรรมการอภิปรายความเห็น ซึ่งผู้แทนของสธ.ได้แสดงความเห็นก่อนการสรุปมติ โดยผู้แทนของสธ.ได้คัดค้านในช่วงแรกเพราะต้องการให้ยกเลิกการใช้ แต่ได้ชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อสรุปมติทั้งผู้แทนสธ.และก.เกษตรต่างเห็นด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์</p> <p>-เสนอบทความว่า เพจเฟซบุ๊ก BIOTHAI ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบนสารพิษถูกล้มมติจาก 4 ส่วนผนึกกำลังกัน คือ 1.รัฐบาลสหรัฐฯ ทำหนังสือคัดค้านการแบนไกลโฟเซต 2.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่ของไทยแถลงรับกับรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างผลกระทบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ 3.เครือข่ายบริษัทสารพิษกำจัดศัตรูพืช ภายใต้การนำของ Crop Life ซึ่งตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ ไบเออร์-มอนซานโต้ ซินเจนทา ดาว-คูปองท และ BASF ร่วมกับ 2 สมาคมค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจการเกษตร จัดชุมนุมและออกแถลงการณ์สอดคล้องกับรัฐบาลสหรัฐฯ และ 4.พรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาล ได้แก่ พลังประชารัฐและประชาธิปัตย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความว่า การก้าวมติของคกก.วัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นประสานกับความเคลื่อนไหวของผู้เสียประโยชน์ทั้งในและนอกประเทศ ได้แก่ 1.หนังสือของก.เกษตรและการค้าสหรัฐฯ ขอให้ไทยทบทวนการแบน 2.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว กับแนวร่วมสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ร่วมกันคัดค้านเนื่องจากมีปัญหานำเข้าถั่วเหลือง-กากถั่วเหลือง-แป้ง/ข้าวสาลีจากสหรัฐฯ รวมถึงประกาศสธ. เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างระดับต้องไม่พบการตกค้างของวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และ 3.ปัญหาการกำจัดสารเคมีทั้ง 3 ชนิดที่ค้างสต็อกกว่า 38,000 ตัน ปลัด ก.เกษตรฯ จึงกล้าแจ้งต่อที่ประชุมคกก.วัตถุอันตรายว่าไม่สามารถบริหารจัดการและไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ซังกรรพ</p> <p>-กล่าวว่า ได้ฟังข้อมูลจากนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา และ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เรื่องสารพิษทางการเกษตรมาก่อน เมื่อมีการแบน 3 สารจึงขึ้นขม.ส.ม.นญญา ไทยเศรษฐกิจ รว.เกษตรฯ รวมถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.สธ. ที่ห่วงสุขภาพของประชาชน แต่บังเอิญได้ข้อมูลใหม่ที่เชื่อได้ว่า ทันทีที่สารเคมีทั้ง 3 ชนิดถูกถอนออกไป จะมีสารเคมีตัวใหม่ที่เหมือนจะมีพิษน้อยกว่า ไม่แพงกว่า เข้ามาแทน และบริษัทสารเคมีตัวใหม่มีความเชื่อมโยงไปจากบุรีรัมย์ไปลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์พาราสาอะถึ</p> <p>-กล่าวว่า พลังประชารัฐกลับมติคกก.วัตถุอันตราย ขัดกับพรรคภูมิใจไทยที่จะให้แบน 3 สารพิษ โดยรว.สธ.ระบุว่าหาก คกก.ไม่ได้มีการลงมติตรงจะมีปัญหาข้อกฎหมาย และยังยืนยันว่าตัวแทนของสธ.ที่เป็นคกก.วัตถุอันตรายให้ข้อมูลตรงกับนายกสภาเภสัชกรรม คือได้ให้ความเห็นแย้งว่าไม่เห็นด้วยกับมติที่รว.อุตสาหกรรมประกาศ และไม่มีกรายกมีลงมติใดๆ ซึ่งต้องรอดูว่าจะจบอย่างไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ดอกเบี๋ยธุรกิจ คอลัมน์กระแสวิพากษ์</p> <p>-กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำเคลื่อนไหวให้มีการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน แต่ผลประโยชน์จำนวนมากทำให้การแบนสารพิษกลายเป็นเรื่องการเมือง ท่าทีของการเมืองที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มเห็นต่างจากรว.สธ. และยังมีข่าวเรื่องนายทุนของบางพรรคเตรียมนำเข้าสารตัวอื่นจากประเทศจีน โดยร่วมกับวงดนตรีชื่อดังโปรโมทให้เกษตรกรใช้ ขณะที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ไม่ได้ผล รอยร้าวรวมถึงการช่วงชิงผลประโยชน์ทางการเมืองอาจทำให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาล เพราะรัฐสถานการณ์ดีว่าอยู่ไปไม่ได้อะไร สู้ออกไปแล้วได้คะแนนจากการแบนสารพิษจะดีกว่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์คนปลายซอย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กล่าวถึงมติ กก. วัตถุอันตราย 27 พ.ย. 2562 ว่าเป็นเพียงการให้เลื่อนการแบนไปอีก 6 เดือน เพื่อหาสารทดแทนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ส่วนไกลโฟเซต จำกัดการใช้เพราะมีเงื่อนไขทางการค้ากับสหรัฐฯ หากแบนทันทีจะส่งผลเสียหายในวงกว้าง แต่กลุ่มเอ็นจีโกลักสร้างกระแสว่าคณะกรรมการ-รัฐบาลเลิกแบน 3 สารแล้ว และล่าสุดสร้างประเด็นใหม่จะฟ้องร้องว่ามติที่ให้เลื่อนการแบนออกไปอีก 6 เดือนเป็นโมฆะเพราะขัดกับมติ 22 ต.ค 2562 ที่ให้แบน ซึ่งสิ่งที่สังคมอยากได้คือ คำเสนอแนะถึงวิธีการ ขั้นตอน และมาตรการรองรับ รวมถึงสิ่งที่จะนำมาใช้ทดแทน ซึ่งต้องไม่ใช่สารเคมี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์คนตามข่าว</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ซึ่งเป็นตัวแทนของ สธ. ใน กกก. วัตถุอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หะหะพาตี</p> <p>-กล่าวว่า ขอให้กำลังใจ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. และ ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติของ กกก. วัตถุอันตราย 27 พ.ย. 62 ที่ให้เลื่อนการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ซึ่งสิ่งที่ สธ. และคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนแพทย์และเภสัชกร รวมทั้งผู้หวังใช้ชีวิตประชาชนควรเดินหน้าต่อ คือ การชี้แจง ร้องทุกข์กล่าวโทษ พร้อมทั้งทวงถามสนับสนุนให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างกว้างขวาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-กล่าวว่า บริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถทำให้ กกก. วัตถุอันตรายพลิกมติได้ ซึ่งถ้านายกฯ ไม่ควบคุมกำกับเรื่องนี้เอง รับรองว่าอีก 6 เดือนข้างหน้าไม่ที่ทางแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสได้ เพราะ กกก. วัตถุอันตรายให้กรมวิชาการเกษตรไปจัดทำมาตรการรองรับ แต่ไม่ได้กำหนดบทลงโทษ จึงไม่มีหลักประกันว่ากรมวิชาการเกษตรจะหาทางออกได้ ส่วนข้ออ้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เริ่มต้นคิดแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว. สธ. ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ยึดสุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกรและประชาชนเป็นที่ตั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว</p> <p>-กล่าวว่า บทสรุปของปัญหาสารพิษมีความเห็นแย้งระหว่าง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม ในฐานะประธาน กกก. วัตถุอันตราย อ้างว่าเป็นมติที่ประชุมให้เลื่อนการแบน 2 สาร ยกเลิกการแบน 1 สาร ขณะที่กรรมการจาก สธ. ยืนยันไม่มีการลงมติ เป็นการมัดมือชกจากประธานที่ประชุม จึงต้องทวงถามสัญญาจากนายกฯ ที่มีนโยบายสนับสนุนให้ทำเกษตรอินทรีย์</p>	
<p>ผลงานรัฐบาล 6 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์</p> <p>-เสนอบทความ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ สั่งเตรียมจัดแถลงผลงาน 6 เดือนรัฐบาลต่อรัฐสภา ก่อนจะแถลงให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงเดือนม.ค. นี้ โดยผลงานของพรรคภูมิใจไทย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. ได้แก่ นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ขณะนี้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทยแล้วในรพศ./รพท. 110 แห่ง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 27 แห่ง นอกจากนี้ ยังลงนามประกาศเรื่องกัญชง และแก้ไขกฎหมายกัญชาเพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสามารถปลูกกัญชาได้ โดยขออนุญาตกับ ออย. ตามขั้นตอน</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. โพสต์เฟซบุ๊กความคืบหน้ากัญชาทางการแพทย์ ระบุว่า กรณีปลูก 6 ตัน ได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตกัญชาทางการแพทย์เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คาดว่าภายใน 2-3 เดือนจะมีกฎกระทรวงเป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้ สำคัญ 2 ประการ คือ 1. แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อปรุงยารักษาผู้ป่วยได้ 2. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร สามารถปลูกกัญชาได้เป็นรายบุคคล และไม่มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความเหมาะสมของแต่ละรายที่ขออนุญาตปลูก แต่เนื่องจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 กำหนดภายใน 5 ปีแรก (2562-2566) ต้องปลูกร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ดังนั้น ในช่วงเวลาที่กำหนด เกษตรกรต้องจับคู่กับหน่วยงานของรัฐก่อน</p>	-
<p>มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaigov, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์thainews, เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. เป็นประธานในการเปิดมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 และให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ได้ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการ Toilet For All – Leaving no one behind เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสังคมที่ปลอดภัย มุ่งเน้นแนวคิดออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และจัดบริการสุขภาพ ตรวจวัดสายตา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ทั้งนี้ ได้ให้รพ. ในสังกัดปรับปรุงอาคารที่ออกแบบให้อำนวย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความสะดวแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น มีทางลาด มีโถงทางเดินที่กว้างและมีราวจับ มีลิฟท์ บันได และห้องสุขาสำหรับผู้พิการ รวมทั้งจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นแบบในการพัฒนาออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สำหรับรพท./รพท.รองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ถึง 350 คน/วัน มีแผนสำหรับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน</p>	
<p>รางวัลกำกับดูแลองค์กรที่ดี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 129 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม 28 แห่ง ระดับดีเด่น 18 แห่ง ระดับดีมาก 34 แห่ง และระดับดี 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2563 ปลัด สธ. ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดนโยบายจากการนำคำนิยาม MOPH หลักธรรมาภิบาล สถานการณ์ในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา</p>	
<p>ค่ายา รพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากแบ่งกลุ่มรพ.เอกชนเป็น 3 กลุ่ม โดยมี รพ.ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว คิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย 164 แห่ง และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน ล่าสุดมี รพ.กลุ่มสีเหลืองที่คิดราคาแพงระดับปานกลางกว่า 70 แห่ง สนใจที่จะปรับปรุงให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสีเขียว ได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ที่จะให้กับรพ.เอกชนกลุ่มสีเขียว เพื่อยกย่องและแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารพ.มีความโปร่งใสเป็นธรรมในการคิดราคายาและเวชภัณฑ์</p>	
<p>ซองบุหรี่แบบเรียบ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, nationweekend, nationtv, TNN</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ตรวจสอบคลังสินค้าของบ.ฟิลลิปมอร์ริสฯ ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และการยาสูบแห่งประเทศไทย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. เพื่อดูความพร้อมการกระจายบุหรี่แบบซองเรียบไปร้านค้าปลีกทั่วประเทศ เนื่องจากตั้งแต่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิการ์แรตที่วางขายในประเทศไทยต้องเป็นซองรูปแบบใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากสสจ.ทั่วประเทศ จะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทันที มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท กรณีร้านค้ามีบุหรี่ซองรูปแบบเก่าคงค้างหรือไม่สามารถขายได้ทันให้ประสานบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่ง เพื่อแก้ปัญหาต่อไป</p>	
<p>นโยบายสตรีท ฟู้ด สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประกาศนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยว่า กรมอนามัยได้จัดทำมาตรฐานสตรีทฟู้ด ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีต้นแบบแล้ว 12 แห่ง 12 จังหวัด ปี 2562 กำลังประกาศเพิ่มอีก 12 แห่ง และภายในปี 2563 จะขยายเพิ่มเป็น 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตลาดประมง ท่าเรือพลี จ.ชลบุรี เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ จึงเลือกเป็นที่ประกาศนโยบายสตรีทฟู้ด พร้อมประสานข้อมูลให้ ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>พล.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ จะขยายพื้นที่สตรีทฟู้ดต้นแบบให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 โดยกำหนดให้มีการพัฒนาและขยายพื้นที่ดังนี้ 1.ให้รักษามาตรฐานต้นแบบอาหารริมบาทวิถี โดยใช้ป้ายสัญลักษณ์ “อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ” (Street Food Thailand) 2.เพิ่มพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทผัก ผลไม้ที่สะอาดปลอดภัย ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าด้านโภชนาการ ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้เพียงพอ 400 กรัมต่อวัน และ 3.ให้มีการพัฒนาด้านกรรมวิธีด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปกปิดอาหาร การสร้างต้นแบบของพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐาน สำหรับสตรีทฟู้ดต้นแบบ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และสงขลา</p>	
<p>ยาเพรีพ สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการยาเพรีพ (PrEP) ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเกิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ได้ทรงรับการถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ว่า การบริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส (PrEP) นำร่องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งที่ยังไม่ประกาศเป็นสิทธิ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประโยชน์ทั่วไป เนื่องจากยังมีประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ต้องศึกษาทบทวน โดยในเดือน มิ.ย. 2562 เริ่มดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 2,000 รายทั่วประเทศ เพื่อ 1.ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงระบบบริการ เพื่อดูความพร้อมต่าง ๆ คุกโลกของผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการ 2.การดำเนินการที่เหมาะสมจริง ๆ กับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า สปสช. ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) กลุ่มเสี่ยงสูงทุกกลุ่มในพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยนำร่องในสถานพยาบาล 51 แห่ง ใน 21 จังหวัด สำหรับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี 2,000 ราย เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยอก.ได้จัดเตรียมยาที่โน-เอเอ็มสำหรับบริการผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้คิดค้น วิจัย และผลิตตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2561 ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ จากอย. โดยยาที่โน-เอเอ็ม 1 เม็ด ประกอบด้วยTenofovir disoproxil fumarate 300 มก. และ Emtricitabine 200 มก. เป็นยาที่ออกฤทธิ์นาน ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอาหาร มีปฏิกริยากับยาตัวอื่นน้อย สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้ มีประสิทธิผลในการป้องกันเอชไอวีในทุกกลุ่มขึ้นกับความสม่ำเสมอในการกินยา สามารถกินต่อเนื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์หลังความเสี่ยงครั้งสุดท้ายแล้วหยุดกิน โดยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีก่อนหยุดยาเพิ่ทุกครั้ง และหากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้รีบกลับไปตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีซ้ำ</p>	
<p>วันเอดส์โลก 62</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, newtv, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติวุฒิ วัจกุล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สถิติกรมควบคุมโรค ปี 2558-2560 พบอัตราการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นระดับปวช.ปี 2 ทั้งชายและหญิง มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ส่วนนักเรียนชายและหญิงชั้นม. 5 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้ยังสม่ำเสมอยังคงต่ำซึ่งเกิดจากความไว้วางใจในคูรััก ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายโรค</p> <p>น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ประมาณการณ์ว่าคนไทยมีความต้องการใช้ถุงยางอนามัย 230 ล้านชิ้น/ปี โดยซื้อใช้เองประมาณ 75 ล้านชิ้น ขณะที่หน่วยงานของรัฐและโครงการต่างๆ มีงบประมาณจัดหาถุงยางอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชนประมาณ 40 ล้านชิ้น/ปี ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ใช้ศักยภาพของอก.ผลิตถุงยางอนามัย และจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปในราคาชิ้นละ 2 บาท ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัย พร้อมกับขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร</p> <p>-เสนอข่าว ผช.ผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ รพ.นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรา ยุติโรคเอดส์ เนื่องในมหกรรมวันเอดส์โลก อาทิ การเดินรณรงค์ฯ นิทรรศการความรู้เรื่องโรคเอดส์ ใ้ว่าที่ บรรยายให้ความรู้ ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์ ฯลฯ</p>	
<p>ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ... ตามที่ก.การพัฒนาสังคมฯ สาระสำคัญ เช่น กำหนดบทนิยามคำว่าสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอำเภอ และให้รัฐส่งเสริมสนับสนุนในทุกระดับ สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและเฝ้าระวัง ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงบุตรของแม่วัยรุ่นชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ที่ครอบครัวทดแทนกรณีแม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ให้มีบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่วัยรุ่นและครอบครัว ให้จัดที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ ให้แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม บริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการฝึกอาชีพหรือทำงานตามความสนใจหรือความถนัด</p>	
<p>โรคหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความ จากสถิติของ สธ. พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 20,855 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แม้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะช่วยให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการมากขึ้น แต่จำนวนแพทย์ยังคงไม่เพียงพอ จึงมีโครงการ "ดูแลกาย ห่วงใยหัวใจ เริ่มที่ตัวคุณ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ออกหน่วยตรวจโรคหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจแก่ประชาชนทั่วไป ณ รพ.กระบี่</p> <p>นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีด้านการแพทย์เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยและดูแล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่เพียงพอ โครงการ "ดูแลกาย ห่วงใยหัวใจ เริ่มที่ตัวคุณ" ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องรอคิวนานและยังสร้างการตื่นตัวและการรับรู้ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น</p>	
<p>แผนรับมืออุบัติเหตุนิวเคลียร์ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อดุลย์ บำรุง ผอ.รพ.บ้านไผ่ กล่าวว่า การบริหารจัดการว่าด้วยแผนงานด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ และอุบัติภัยนั้น ทุกหน่วยงานของ อ.บ้านไผ่ ได้มีแผนการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเชื่อมโยงโครงข่ายการทำงานครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยกู้ชีพที่มีอยู่ประจำทุกท้องถิ่น อบต. และเทศบาล รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยกู้ชีพภาคเอกชน โดยรพ.บ้านไผ่เป็นแม่ข่ายหลักในการส่งการหรือประเมินสถานการณ์ รวมถึงการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจนสามารถลดการสูญเสียของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างมาก</p>	
<p>การบรรจุตำแหน่งเภสัชกร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์mthai, เว็บไซต์คมชัดลึก, เนชั่นทีวี, เว็บไซต์พันทิพ, เว็บไซต์krungthep, เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ได้ทำหนังสือถึง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ระบุว่า เนื่องจาก คปร.ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่ปี 2560-2562 ประกอบกับ อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 มีมติไม่พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างสายงานเภสัชกร เพื่อบรรจุนักเรียนทุนปี 2563 และปิดไป โดยให้พิจารณาจ้างงานรูปแบบอื่นแทน ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ส.สธ.กำหนด หรือไม่เกินกรอบการจ้างที่ก.การคลังกำหนด ดังนั้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุนในสังกัด สธ. ในปีงบประมาณ 2563 จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานเป็นรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) สำหรับรูปแบบ วิธีการเลือกสรร และจำนวน จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	
<p>ที่พักเต็มขึ้นราคา สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์workpointnews, เว็บไซต์mthai, เว็บไซต์kapook, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์เชียงใหม่, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์usanook</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wichuda Santes โพสต์ภาพพร้อมข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊กคนหนีเที่ยว Sneak out หนีเที่ยว ระบุว่า ไปใช้บริการที่พักรมอสนายลม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ โดยกางเต็นท์ในราคาคืนละ 1,800 บาท พบว่าภายในเต็นท์มีราสีดำและสกปรกมาก เมื่อเจ้าของที่พักทราบเรื่องได้โพสต์ขอโทษและเปลี่ยนเต็นท์ใหม่ทันที ทั้งนี้ วันที่ 2 ธ.ค. จ.เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ รวมทั้งที่พักอื่น ๆ ในแหล่งเดียวกันด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. กล่าวว่า ผู้บริหาร สธ. ได้สั่งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ททท. และทุกหน่วยงาน เฝ้าระวัง ตรวจสอบที่พักดังกล่าว และที่พักอื่นๆ ในแหล่งเดียวกัน หากมีข้อสงสัยปัญหาสุขภาพ โทร.สายด่วน 1422 ตลอด 24 ชม.</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : ข่าวช่อง 8, เว็บไซต์workpoints, ผวก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์หน้า ตั้งแต่ 3 -7 ธ.ค. คาดว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมา ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมตัว ขอให้ประชาชนติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม. และการแจ้งเตือน แบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com</p>	
<p>ระบบติดตามการรับวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 และกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. ซึ่งครอบคลุมทั้งคนไทยและบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยให้อำนาจคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาและประกาศกำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามข้อเสนอของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้สธ.และหน่วยงานรัฐนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรค และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง ทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และให้สถาบันฯ ประสานความร่วมมือกับ ก.ศึกษาธิการ ก.การอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน กำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของบุคคลตามกำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และติดตามบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนของบุคคล รวมทั้งให้สถาบันฯ ประสานความร่วมมือกับสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกแห่ง รายงานข้อมูลการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน และการบริหารจัดการวัคซีนตามระบบที่สธ.กำหนด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฉี่หนู สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอแลมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลสถานการณ์โรคฉี่หนู ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 22 พ.ย. 2562 พบผู้ป่วย 1,961 ราย เสียชีวิต 28 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ คือ ระนอง พังงา ศรีสะเกษ ยโสธร และตรัง ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด อาชีพที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเกษตรกร ในเดือนพ.ย.พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในตรังและนราธิวาส คาดว่าในช่วงนี้ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกต่อเนื่อง แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์นำโรค ผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หากมีไข้สูงร่วมกับปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่อง หลังสัมผัสจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ควรพบแพทย์โดยเร็ว</p>	
<p>โรคหัดในประเทศชามัว สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศชามัว ยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคหัดเพิ่มอีก 4 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคอยู่ที่ 48 คน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นช่วงกลางเดือนต.ค.ที่ผ่านมา-</p>	